
sþ. 544. Fyrirspurn [297. mál]
til félagsmálaráðherra um tillögur Samtaka áhugamanna um úrbætur í húsnæðismálum.

Frá Gunnari G. Schram.

Hver er afstaða félagsmálaráðherra til eftirfarandi atriða sem Samtök áhugamanna um
úrbætur í húsnæðismálum hafa nýlega ályktað um:
1. Verður veittur sérstakur skattafsláttur vegna misgengis lána og launa á undanförnum
árum?

2. Verður lánum húsnæðiskaupenda í bönkum og öðrum lánastofnunum skuldbreytt til
a.m.k. 15 ára til að tryggja að greiðslubyrði af þessum lánum verði ekki óviðráðanleg?

3. Hvaða áform eru uppi um hækkun íbúðalána frá því sem nú er og aðrar breytingar á
þeim? Verður tryggt að þeir, sem festu kaup á húsnæði á undanförnum árum, geti
gengið inn í þetta kerfi?

4. Verða vextir af húsnæðislánum lækkaðir í a.m.k. 2%?
5. Verður hærri upphæð en 200 millj. króna veitt til aðstoðar vegna greiðsluerfiðleika
húsbyggjenda á næstunni?


